

เกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม
๑. เป็นหน่วยงานที่ไม่รับหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการดำเนินงาน จากบริษัทผลิต หรือผู้จำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มี การโฆษณาหรือโฆษณาแฝงของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ประกาศ นโยบาย คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่แสดงให้ทราบ และไม่มีสัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโลโก้ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโลโก้ของหน่วยงานที่รับทุนจากรัฐกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) - ดำเนินการ ๕ ปีขึ้นไป ได้ ๒๐ คะแนน - ดำเนินการ ๔ ปี ได้ ๑๘ คะแนน - ดำเนินการ ๓ ปี ได้ ๑๖ คะแนน - ดำเนินการ ๒ ปี ได้ ๑๔ คะแนน - ดำเนินการ ๑ ปี ได้ ๑๐ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒. มีแผนงานของหน่วยงานดำเนินการ ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แอลกอฮอล์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์ ของจังหวัด	มีแผนงานของหน่วยงานในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหลักฐานแสดงประกอบ ได้แก่ มีนโยบาย แผนงานและการจัดตั้ง คำสั่ง กฎ ระเบียบ คณะทำงาน ของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเพื่อควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) - ดำเนินการ ๕ ปี ได้ ๒๐ คะแนน - ดำเนินการ ๔ ปี ได้ ๑๘ คะแนน - ดำเนินการ ๓ ปี ได้ ๑๖ คะแนน - ดำเนินการ ๒ ปี ได้ ๑๔ คะแนน - ดำเนินการ ๑ ปี ได้ ๑๒ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๓. มีผลการดำเนินงานการควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน/พื้นที่	มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน/พื้นที่ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) - ระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ได้ ๓๐ คะแนน - ระดับอำเภอ ได้ ๒๐ คะแนน - ระดับองค์กร/ชุมชน/ตำบล ได้ ๑๐ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน	๓๐
๔. มีผลการดำเนินงานด้านการ ป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เป็นที่ยอมรับ และเป็น แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น โดยมีรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ มาแสดงหรือแนบเป็นหลักฐาน	มีผลการดำเนินงาน พิจารณาระดับรางวัล ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) - รางวัลระดับนานาชาติ/ระดับประเทศ ได้ ๑๐ คะแนน - รางวัลระดับภาค ได้ ๘ คะแนน - รางวัลระดับจังหวัด ได้ ๖ คะแนน - ไม่เคยได้รับรางวัล แต่เป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งศึกษาดูงาน ได้ ๔ คะแนน - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน	๑๐
๕. มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ขององค์กรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	- มีผลการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) (การจัดสภาพแวดล้อม ตั้งป้ายประกาศต่าง ๆ มีภาพถ่ายประกอบการพิจารณา เช่น การจัดทำเอกสารการเข้าใช้สถานที่โดยต้องมีการกำหนดให้ผู้เข้าใช้สถานที่ ปลอดการดื่มและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) - ไม่มีหลักฐาน ได้ ๐ คะแนน	๒๐
	รวม	๑๐๐